



ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์
<p>นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 2) ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความคิดเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	<ul style="list-style-type: none"> การให้บริการงานด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททั้ง ต่างประเทศและในประเทศ ภายใต้มาตรฐาน การรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ตรวจสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เป็นต้น มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกฎระเบียบและ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน รวมถึง บริษัทที่จะเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้กับลูกค้าในเรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เกี่ยวกับการ การสอบบัญชีและการบัญชี
<p>นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีใน พระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> คุณวีระชัยมีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและ ให้คำปรึกษา ในธุรกิจหลากหลายแขนง รวมทั้ง บริษัทระหว่างประเทศและ บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือ	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวกับ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์
นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคและบริโภค และพาณิชย์
นางสาววรรณภาพ จงพิระเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีกว่า 29 ปี และให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลายแขนง มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายปิยะ เสรีนิราช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5600 	รองกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจมากกว่า 18 ปี ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหาร และเครื่องดื่ม และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค พลังงาน ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทจดทะเบียน

ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน	จำนวนหลักทรัพย์ ที่ถือ	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา	ประสบการณ์
<p>นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420</p> 	กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ประสบการณ์ 14 ปี ด้านการตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิเช่น ธุรกิจ โรงแรม ร้านอาหาร ค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์ เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับลูกค้าเรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PACK 5 เป็นวิทยากรฝึกอบรมพนักงานในกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี เกี่ยวกับการสอบบัญชีและการบัญชี มีประสบการณ์สอบบัญชีในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา